

Noong Oktubre 23, 2023, ang Konseho ng Lungsod ng Huntington Beach ay bumoto upang baguhin ang default na plano sa enerhiya para sa mga kustomer ng Kurlyente ng Orange County (Orange County Power Authority o OCPA) Huntington Beach mula sa 100% Planong Pagpipilian sa Pangunahing Planong Pagpipilian sa renewable, na epektibo noong Enero 2024. Ang bagong default na plano na ito ay nagkakahalaga ng 2% na mas mababa kaysa sa katumbas na mga rate, ng pagbuo ng Timog California Edison (Southern California Edison o SCE) at patuloy na sinusupportahan ang pagpapanatili ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagbibigay ng hindi bababa sa 38.5% na nababagong enerhiya.

- Ang mga kustomer na naka-enroll sa 100% Planong Mapaparenew ay magiging maayos na lilipat sa Simpleng Planong Pagpipilian sa kanilang karaniwang petsa ng pagbabasa ng metro sa Enero 2024, nang walang anumang patid sa serbisyo.
- Ang mga kustomer na kasalukuyang nasa mga plano ng Pangunahing Pagpipilian o Matalinong Pagpipilian ay hindi makaranas ng pagbabago sa kanilang kasalukuyang rate o serbisyo.
- Sa buong panahon ng paglipat na ito, anuman ang anumang mga pagbabago sa iyong plano sa enerhiya, mananatiling nasa iyong kasalukuyang iskedul ng porsyento, alinsunod sa mga porsyento at mga tuntunin ng OCPA.

Kung nais mong mapanatili ang iyong kasalukuyang 100% Plano ng Pagpipilian sa Napapanumbalik o upang tuklasin ang pagpipilian ng paglipat sa OCPA's Smart Choice na plano sa enerhiya, mangyaring makipag-ugnay sa aming koponan ng suporta sa kustomer nang hindi bababa sa dalawang araw bago ang iyong regular na petsa ng pagbabasa ng metro sa Enero 2024 sa (866) 262-7693.





ORANGE COUNTY
POWER AUTHORITY
THE POWER OF COMMUNITY
P.O. Box 54283
Irvine, CA 92619-4283

Mahahalagang mga pagbabago sa iyong serbisyo

SIMULA SA ENERO 2024

Ang iyong plano sa enerhiya ng Kuryente ng Orange County ay magbabago mula sa 100% Planong Pagpipilian sa Basic Planong Pagpipilian sa renewable. Ang bagong default na plano ay nagkakahalaga ng 2% na mas mababa kaysa sa Timog California Ang katumbas na mga rate ng henerasyon ni Edison, at patuloy na sumusuporta sa pagpapanatili ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagbibigay ng hindi bababa sa 38.5% nababagong enerhiya.